



دفتر مقام معظم رهبری  
www.lead.ir

## การปฏิเสศการกตขี่ การใช้อำนาจบาตรใหญ่และโอหัง - 5/Sep/ 2015

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้พบกับประธานและสมาชิกสภาผู้ชำนานาญการเลือกผู้นำ เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (3 กันยายน 2558 ) ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า สภาผู้ชำนานาญการคือสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ของชาติปไตยแบบอิสลาม และบ่อเกิดแห่งความสงบมั่นในสังคม พร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการขับเคลื่อนและเพียรพยายามภายใต้กรอบขอบเขตของระบบแนวคิดอิสลาม และระมัดระวังอย่าได้มีความโน้มเอียงยงหลักคิดและแบบแผนของระบบล่าอาณานิคมผู้ครอบงำ ว่า ในวันนี้ภารกิจที่สำคัญของนักการศาสนา นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัย และบรรดาเจ้าหน้าที่นั้น มีความเปราะบางต่อแผนการของศัตรู การรู้จักศัตรู และกำหนดแผนงานในอนาคตที่เปี่ยมด้วยความหวัง และความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบขอบเขตแห่งสาขาหลักของระบบแนวคิดอิสลาม โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและความสามารถของเยาวชน และศักยภาพที่มีอยู่อย่างแพร่หลายภายในประเทศ

นอกจากนั้นท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงประเด็นสำคัญของการบรรลุข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆหลังจากบรรลุข้อตกลงช่วงแรกของการปราศรัย ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงบางโองการของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดยเฉพาะโองการที่เกี่ยวกับการประทานความสงบมั่นแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้ายังหัวใจของบรรดาศรัทธาชน เนื่องจากการมอบหมายตนยังพระองค์โดยดุชนี และมีเจตนารมณ์ที่ดีต่อพันธะสัญญาของพระองค์ พร้อมกับถือว่า สภาผู้ชำนานาญการคือปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความสงบมั่นในสังคม อีกทั้งกล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าว ด้วยการอธิบายเชิงเหตุผล ว่า สภาผู้ชำนานาญการเป็นสภาเดียวที่มีการเลือกตั้งถึงสองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง ประชาชนเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกสภา และครั้งที่สอง สมาชิกสภาเลือกผู้นำ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า ตามพื้นฐานของสองการเลือกตั้งดังกล่าว สภาผู้ชำนานาญการถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ของชาติปไตยแบบศาสนาและชาติปไตยแบบอิสลาม และอีกด้านหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการบริหารปกครองค่านิยมและบทบัญญัติอิสลาม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวเสริมว่า เมื่อสภาผู้ชำนานาญการถูกจัดตั้งในรูปแบบที่มีคุณลักษณะพิเศษเช่นนี้แล้ว บรรดาสมาชิกสภาก็ต้องแสดงความเป็นอิสระทางความคิด ความรอบรู้ของตน



ประเด็นนี้เองที่จะก่อให้เกิดปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความสงบมั่นในสังคม

[www.leader.ir](http://www.leader.ir)

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ย้ำว่า

ด้วยเหตุนี้ในทุกการเลือกตั้งควรคำนึงถึงความละเอียดอ่อนที่สำคัญและความอิสระทางความคิด พร้อมกับกล่าวกำชับอีกว่า ความเป็นอิสระทางความคิด นั้นหมายถึงสมาชิกสภาผู้ชำนัญการจำต้องไม่ตกเป็นเชลยของแบบแผนจากระบบล่าอาณานิคมผู้ครอบงำ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า

ทั้งนี้คำชี้แนะดังกล่าวไม่ได้จำกัดเพียงแค่สมาชิกสภาผู้ชำนัญการเท่านั้น แต่มันครอบคลุมบรรดาเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานหลักของระบอบทุกคนด้วย รวมทั้งบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง สังคมและศาสนาที่ต้องระมัดระวังสิ่งนี้ให้ดี และอย่าได้มีความโน้มเอียงยังหลักคิดของระบบล่าอาณานิคม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง ความพยายามอย่างแพร่หลายและการโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนักของ แนวรบบมหาอำนาจผู้่อหังการเพื่อยัดเหยียด

สำนวนภาษาและศัพท์ที่พวกเขาได้อุปโลกน์ขึ้นมาให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ บรรดาผู้ตัดสินใจและบรรดาผู้รับฟังคำตัดสินต่างๆในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย ว่า ในสำนวนภาษาของระบอบล่าอาณานิคมนั้น ความหมายศัพท์ อาทิเช่น การก่อการร้าย สิทธิมนุษยชนนั้น มันมีความหมายเฉพาะของมัน ซึ่งตามหลักสำนวนภาษานี้ การโจมตีที่หนักหน่วงอย่างไม่หยุดหย่อนตลอดหกเดือนที่ผ่านมายังพลเมืองเยเมน และการเช่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ชาวกาซ่า ถือว่าไม่ใช่เป็นการก่อการร้าย และการปราบปรามประชาชนชาวบาห์เรนที่กำลังเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมในการมีสิทธิออกเสียงนั้น ถือว่าไม่ได้ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า ในสำนวนภาษาของระบอบล่าอาณานิคมนั้น การพิทักษ์ปกป้องที่ชอบธรรมของกลุ่มมุกอวิมัด(ต้านทาน) ในเลบานอน และปาเลสไตน์นั้น ถือเป็นการก่อการร้าย

แต่สำหรับการกระทำของเหล่าชาติที่เป็นข้าสมุนและใกล้ชิดกับอเมริกาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น หาได้ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนไม่

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวเสริมว่า ในสำนวนภาษานี้

การลอบสังหารบรรดานักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อิหร่าน ซึ่งมีรัฐเดือนยิวอิสราเอลเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ที่ออกมายอมรับในสิ่งนี้แล้ว และบางชาติยุโรปที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการลอบสังหารนั้น ถือว่าไม่ใช่เป็นการก่อการร้าย



ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การอุปโลกน์และสร้างความเข้าใจและความหมายเช่นนี้ โดยคาดหวังว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักสำนวนภาษานี้ หนึ่งในสัญลักษณ์ที่เด่นชัดคือ บรรดาผู้ล่าอาณานิคมและมหาอำนาจผู้หังการ พร้อมกับย้ำกล่าวว่า สิ่งเหล่านี้มันตรงกันข้ามกับระบอบสาธารณรัฐอิสลามที่มีแนวคิดระบบอิสลามเป็นที่ตั้ง ซึ่งแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด ก็ยังคงมีพลังดึงดูด สดใสและมีความสดใหม่อยู่เสมอในระดับโลก

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของระบบแนวคิดอิสลาม ว่า การปฏิเสธการกดขี่ การใช้อำนาจบาตรใหญ่และโอหัง เกียรติยศแห่งชาติอิสลามและความเป็นอิสระทางความคิด การเมืองและเศรษฐกิจ คือองค์ประกอบหนึ่งของระบบแนวคิดอิสลาม และได้กล่าวเสริมถึงความสำคัญของความเป็นอิสรภาพ และบทบาทของมันที่มีอิทธิพลในการสร้างความเชื่อมั่นและการพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศหนึ่ง ว่า อิสรภาพเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพ ด้วยเหตุนี้หากผู้ใดปฏิเสธอิสรภาพ ในความเป็นจริงเขาก็ปฏิเสธเสรีภาพโดยปริยาย

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงสโลแกน “อิสรภาพ เสรีภาพ และสาธารณรัฐอิสลาม” ล้วนมีความเชื่อมสัมพันธ์เชิงตรรกะซึ่งกันและกันทั้งสามความหมาย พร้อมกับกล่าวย้ำว่า อิสรภาพต้องเกิดขึ้นในทุกด้าน ทั้งความเป็นอิสระทางความคิดและการปฏิบัติ ซึ่งทั้งสองอยู่ในระบบหลักคิดของอิสลามและระบอบสาธารณรัฐอิสลาม และระบบแนวคิดเช่นนี้ ย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง การขับเคลื่อนที่ทรงประสิทธิภาพ และก้าวสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับทุกๆชนชาติ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า เส้นขอบฟ้าแห่งความหวังของระบอบรัฐอิสลาม คือ อิหร่านที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม โดยมีประชากร 150- ล้านคน ที่มีพลังแห่งจิตวิญญาณ และห่างไกลจากการถูกรอบงำ ซึ่งสามารถยืนหยัดต่อกรกับเหล่ามหาอำนาจผู้หังการและบรรดาผู้ครอบงำอย่างสมเกียรติ พร้อมกับกล่าวว่า การที่สาธารณรัฐอิสลามสามารถก้าวบรรลุถึงสถานะภาพนั้นนั้น บรรดาแนวรบของมหาอำนาจผู้หังการย่อมมีความเจ็บปวดอย่างมหันต์ และเหตุผลที่พวกเขาใช้ความเพียรพยายาม และป้ายสีให้ร้ายต่างๆนานาในการเผชิญหน้ากับระบอบอิสลามนั้น ก็เพื่อสกัดกั้นมิให้บรรลุสถานะภาพนี้ในอนาคต

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า การปรากฏตัวของประเทศอิสลามเช่นนี้ ย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการล่มสลายของมหาอำนาจและผู้หังการ พร้อมกับย้ำว่า



ประชาชาติอิหร่าน โดยเฉพาะบรรดาเยาวชน นักการศาสนาและนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัย  
ต้องดำเนินการขับเคลื่อนของตนให้เป็นไปตามกรอบของระบบแนวคิดอิสลาม และทุกคนรวมทั้งบรรดา  
เจ้าหน้าที่จำต้องมีความละเอียดอ่อนและเฉลียวฉลาดต่อแผนการของบรรดาศัตรู

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวย่ำว่า อย่าหลงกลศัตรู ด้วยเพียงแค่อรอยยิ้มที่พวกเขาเผยออกมา  
หรือบางครั้งด้วยการช่วยเหลือในระยะเวลาสั้นๆในประเด็นเฉพาะจากศัตรู  
ที่ว่าจำต้องคำนึงและตระหนักในประเด็นนี้อยู่เสมอว่า ศัตรูมีแผนการอะไร??

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย่ำว่า ศัตรูและมหาอำนาจโลก หาใช่เป็นประเด็นคาดเดาไม่  
แต่มันเป็นประเด็นข้อเท็จจริงที่ว่า หนึ่งในความหมายที่ชัดเจนที่สุดของศัตรูคือรัฐบาลอเมริกา  
แคมเปญต่างๆ และบริษัทต่างๆที่มีอิสราเอลอยู่เบื้องหลัง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงความสามารถ และศักยภาพต่างๆของบรรดาเยาวชนผู้มีความศรัทธา  
อีกทั้งความสามารถ และศักยภาพทางด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศและการยึดมั่นอยู่  
ยังหลักในวัฒนธรรมอิสลามและอะห์ลุลบัยตที่มีอยู่ในหมู่ประชาชน ว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ทุกคน  
บรรดาผู้มีอิทธิพลทางความคิด คำพูดในสังคม  
ควรอธิบายอนาคตอันสดใสนี้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
อีกทั้งสร้างความหวังในอนาคตให้กับพวกเขา  
เพื่อจักได้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความสงบมั่นในประเทศ

ประเด็นถัดไปที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวอธิบายคือ  
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเจรจานิวเคลียร์ และเงื่อนไขหลังจากการบรรลุข้อตกลง  
และการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงประเด็นล่าสุดที่มีการถกเถียงกรณีรัฐสภาอิสลามในการพิจารณาร่างขั  
อกฎหมายบรรลุข้อตกลงเจรจานิวเคลียร์ ว่า ในประเด็นของสิทธิและกฎหมาย และผลกระทบที่จะตาม  
มานั้นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้สันักตกรณีด้านกฎหมายแสดงทัศนะในเรื่องนี้  
และหากมองในภาพรวมแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อและได้พูดไปแล้วกับประธานาธิบดี ว่า มั่นยอมไม่มีมีศลาฮ์  
(ไม่เหมาะสม) ที่จะไม่ให้ทางรัฐสภาอิสลามพิจารณาร่างขอกฎหมายบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย่ำว่า  
รัฐสภาอิสลามจำต้องเข้าสู่การพิจารณาร่างกฎหมายบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ แต่ในขณะเดียวกัน  
ข้าพเจ้าไม่มีข้อแนะนำใดๆในรูปแบบของการพิจารณาของรัฐสภา  
ว่าจะอนุมัติผ่านร่างหรือไม่อนุมัติผ่านร่างกฎหมาย



เพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาทุกท่านที่จะต้องเลือกและตัดสินใจเอง

[www.leader.ir](http://www.leader.ir)

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวซึ่งถึงประเด็นหลังบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ ว่า สำหรับประเด็นนี้ข้าพเจ้าได้พูดคุยและชี้แนะไปแล้วให้กับพี่น้องของเราในคณะรัฐบาล ซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าจะขออธิบายให้กับทุกท่าน(คณะสมาชิกสภาผู้เชี่ยวชาญ)และพี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้ง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงหกชาติที่เข้าร่วมเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน และบทบาทของอเมริกาที่มีต่อหกชาติดังกล่าวว่า ในความเป็นจริงแล้วชาติหลักที่อยู่ตรงกันข้ามกับเราคือ รัฐบาลอเมริกา เจ้าหน้าที่บางคนของอเมริกาแสดงคำพูดที่หยาบคายไม่เหมาะสมอย่างมาก ซึ่งคำพูดในลักษณะนี้จำต้องออกมาชี้แจงให้เป็นที่กระจ่างชัดและชัดเจน

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกา ที่ว่าการเจรจาต้องวางอยู่บนขอบเขตและกรอบของการคว่ำบาตร และกล่าวยั่วว่า หากกรอบของการเจรจาต้องคงไว้ซึ่งการคว่ำบาตรแล้วเราจะเข้าไปเจรจากันทำไมอีกหรือ ?? ซึ่งสิ่งนี้มันขัดแย้งกับเหตุผลที่สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเข้าสู่การเจรจาอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเป้าหมายของการเจรจา คือ การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดที่มีต่ออิหร่าน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวเสริมว่า หากเรายอมอ่อนข้อบางประการและให้ได้สิทธิบางประการนั้นก็เพื่อให้ได้มาซึ่งการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเท่านั้น ซึ่งหากมิได้เป็นไปตามนั้นมันไม่มีความจำเป็นใดๆที่เราจะต้องเข้าสู่การเจรจา และเราก็กดดำเนินการกิจการของเราต่อไป จากแรงหมุนเวียน จำนวน 15000 ที่เรามี เพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ เราก็สามารถพัฒนาไปถึง 50000 -60000 แรงหมุนเวียน และเราจะดำเนินผลิตรายละเอียดเรียบร้อยสืบอีกต่อไป และเราสามารถบรรลุและพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าเช่นนี้อย่างรวดเร็ว

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวยั่วว่า หากมาตรการคว่ำบาตรไม่ได้ถูกยกเลิก การแลกเปลี่ยนใดๆ(มุอามาလာต)ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้น ดังนั้นจำต้องกำหนดภารกิจหน้าที่ในประเด็นนี้ให้ชัดเจน

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ของประเทศ ว่า เราอย่าได้กล่าวว่าการที่อเมริกาพูดคำเหล่านี้ออกมานั้นเพื่อจะโน้มน้าวคู่แข่งของตนภายในประเทศ แต่ทั้งนี้เราก็มั่นใจว่าการทะเลาะเบาะแว้งภายในอเมริกาเป็นเรื่องจริง โดยที่ทั้งสองมีความขัดแย้งกัน และเหตุผลของความขัดแย้งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่กระจ่างชัดสำหรับพวกเรา แต่สิ่งที่เขาพูดอย่างเป็นทางการนั้น จำต้องตอบให้ได้ และหากไม่มีการตอบโต้ดังกล่าวแล้วถือว่าการยอมรับในคำพูดของฝ่ายตรงกันข้ามอย่างแน่นอน



ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงคำพูดของเจ้าหน้าที่อเมริกา  
ที่ได้กล่าวกรณีการชะลอการคว่ำบาตรอิหร่าน และกล่าวย้ำ  
ในเบื้องต้นว่าประเด็นของเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ และกล่าวย้ำอยู่เสมอว่า  
การคว่ำบาตรต้องถูกยกเลิกทั้งหมด ไม่ใช่เป็นการชะลอ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า ทั้งนี้ที่ศนะของเรานั้น ต้องมีการยกเลิกการคว่ำบาตรในทันที  
แต่พี่น้องสมาชิกของเราในที่นี้ ได้มีการตีความหมายประเด็นนี้อีกแบบหนึ่ง  
ซึ่งเราเองก็ไม่ได้คัดค้านอะไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการคว่ำบาตรก็ต้องยกเลิกให้ได้  
และหากคิดว่ามาตรการคว่ำบาตร จะเป็นเพียงแค่การชะลอเท่านั้น  
เราก็จะแสดงปฏิกิริยาตามสภาพแห่งการชะลอเช่นกัน  
ซึ่งหาใช่การดำเนินการในรูปลักษณะพื้นฐานหลักที่กำหนดดำเนินการบนพื้นแผ่นดินนี้

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า ทั้งนี้ฝ่ายตรงกันข้ามพูดว่า การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบางอย่างนั้น  
ไม่ใช่อยู่ในอำนาจของอเมริกา ซึ่งเราจะขอกล่าว้ำว่า  
มาตรการคว่ำบาตรอันไหนที่อยู่ในอำนาจของอเมริกาและชาตินยุโรป  
มาตรการคว่ำบาตรอันนั้นจะต้องถูกยกเลิกไปทั้งหมด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงคำพูดที่หยาบคายของเจ้าหน้าที่อเมริกาที่ออกมาแสดงที่ศนะที่ออกน  
อกกรอบของประเด็นการเจรจาบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ ว่า  
เจ้าหน้าที่ของอเมริกาได้พูดถึงอิหร่านเหมือนดังที่อังกฤษได้เคยพูดมาแล้วเมื่อศตวรรษที่สิบเก้า  
ซึ่งสิ่งนี้เสมือนว่าพวกเขาได้ล่าหลังจากโลกและประวัติศาสตร์เกือบสองร้อยปี  
ขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆ  
แต่มหาอำนาจทั้งหลายก็ค่อยๆหมดอำนาจลงและไร้ความสามารถในการดำเนินการต่างๆ  
ส่วนฝ่ายตรงกันข้ามคือสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กลับถูกรู้จักในนามชาติที่มีอำนาจที่แข็งแกร่ง  
และสิ่งที่ยังไม่รู้จักก็จะเป็นที่รู้จักในช่วงของการดำเนินการ  
ซึ่งอิหร่านไม่ใช่เหมือนประเทศนั้นที่กำลังล่าหลัง ที่จะสามารถกระทำทุกอย่างตามสิ่งที่ได้พูดไว้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้อธิบายถึงคำพูดหนึ่งที่ก้าวร้าวของเจ้าหน้าที่อเมริกาว่า  
เจ้าหน้าที่อเมริกากล่าวว่า  
เราหวังว่าเจ้าหน้าที่และคณะรัฐบาลของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกระทำในสิ่งที่แตกต่างกัน  
ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดกล่าวเสริมว่า การทำในสิ่งที่แตกต่างกันในที่ศนะของพวกเขาคือ  
การกระทำในสิ่งแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาของสาธารณรัฐอิสลาม ก้าวข้ามค่านิยมของอิสลาม  
และการสูญเสียการยึดมั่นตามกฎระเบียบของอิสลาม แต่ทว่า  
สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะทั้งรัฐบาล





สภาผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็ไม่มีวันยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นอันขาด และหากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะให้เกิดสิ่งนี้ [www.leader.ir](http://www.leader.ir)  
ประชาชาติและสาธารณรัฐอิสลามจะไม่มีวันยอมรับเขาอย่างแน่นอน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้อธิบายอีกหนึ่งความหมายของสิ่งที่อเมริกาคาดหวัง ว่า นโยบายหนึ่งของอเมริกาในภูมิภาค คือ การทำลายล้างกลุ่มมุกอวิมัดให้สิ้นซาก และมีอำนาจครอบงำซีเรียและอิรักอย่างสมบูรณ์แบบ และคาดหวังว่าสาธารณรัฐอิสลามจะเข้าสู่วังวนแห่งสนามนี้ด้วย สิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เป็นอันขาด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงคำพูดหนึ่งที่ละเอียดอ่อนของเจ้าหน้าที่อเมริกา ว่า พวกเขาถือว่า การร่างกฎหมายบรรลุข้อตกลงเป็นโอกาสทั้งภายในและภายนอกประเทศอิหร่านและภูมิภาคที่อเมริกาเป็นผู้กำหนดวาง

ท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ว่า คณะผู้บริหารในรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานอย่าปล่อยให้อเมริกาเข้ามาฉวยโอกาสในประเทศ และภายนอกประเทศก็เช่นกันเราต้องมีความพยายาม อย่าให้โอกาสเหล่านี้ตกอยู่ในน้อมมือของอเมริกา เนื่องจากเมื่อพวกเขาเข้าใกล้โอกาสเช่นนี้ ความต่ำต้อย ความอับยศและความล้มเหลวของชนชาติต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้น

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้และเน้นย้ำให้กับบรรดาคณะเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่นโยบายต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อื่นๆ โดยสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดในการไปเจรจากับอเมริกา เว้นแต่เรื่องการเจรจาวินเคิลียร์เท่านั้น พร้อมกับกล่าวเสริมว่า เหตุผลในการคัดค้านและต่อต้านนั้น เนื่องจากจุดยืนของอเมริกามันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสาธารณรัฐอิสลามอย่างสิ้นเชิง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในประเด็นเศรษฐกิจของประเทศ ว่า นโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เป็นองค์รวมที่สมบูรณ์แบบที่ไม่อาจแยกออกได้ ซึ่งการดำเนินการปฏิบัตินั้นจำต้องอาศัยแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าขอร้องให้ประธานาธิบดีและรัฐบาล เตรียมจัดทำแผนที่ครอบคลุม สามารถปฏิบัติได้และมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุตามนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน และหวังว่าทุกคนจะปฏิบัติในสิ่งนี้



ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงความสำคัญในการบรรลุนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืนว่า หากเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบรรลุผลแล้ว [www.leader.ir](http://www.leader.ir)

---

ก็ไม่มีควมจำเป็นอีกต่อไปที่จะเอาเงินอิหร่านที่ถูกอายัดกลับคืนมาอีก ไม่ว่าเงินนั้นจะมีจำนวน 5 พันล้านดอลลาร์ หรือ 1 แสนล้านดอลลาร์ก็ตาม ทว่าเงินที่เราเป็นเจ้าของในโลกนี้ พวกเขาได้พยายามสกัดกั้นอย่างโหดร้ายที่สุด ซึ่งเราจำต้องนำเอามาใช้ประโยชน์ ทว่าเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนั้นจะต้องไม่หยุดเพียงประเด็นนี้เท่านั้น

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติที่ใช้งานสำหรับเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ว่า สำนักงานคณะกรรมการชุดนี้ควรตั้งขึ้นในรัฐบาลและระบุภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ติดตาม ประเมินผล และกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนครั้งยิ่งใหญ่

ในช่วงท้าย ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวถึงกองกำลังผู้ศรัทธาทั่วประเทศ ว่า ควรขับเคลื่อนแบบองค์รวมเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายและอุดมการณ์อิสลาม โดยกองกำลังผู้ศรัทธา ผู้เชื่อมั่นเป็นกองกำลังหลักที่เป็นชนส่วนใหญ่ในการจัดตั้งในประเทศ จำต้องมีความคิดที่ดีต่อพันธะสัญญาแห่งการช่วยเหลือของพระองค์ ปกป้องเตรียมพร้อมตนเองเพื่อเข้าสู่สนามที่หลากหลาย อาทิเช่น สนามแห่งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองและการต่อกรกับจุดยืนต่างๆของศัตรู